

ที่ สธ ๐๓๑๖/๕๑๑๐



สถาบันโรคทรวงอก

๗๔ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ/ คณบดี/ หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสำนัก/ หัวหน้าฝ่าย/ และหัวหน้ากลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูง (CPR) สถาบันโรคทรวงอก มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์และการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร ต่ออายุใบประกาศนียบัตร การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Renewal สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับจำนวน ๔๐ ท่าน (๑ รุ่น) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับจำนวน ๔๐ ท่าน (๑ รุ่น) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถาบันโรคทรวงอก มีความประสงค์ขอเรียนเชิญแพทย์และพยาบาลในสังกัดของท่านที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสมัครเข้าอบรมโดยการสแกน QR Code ตามที่แจ้งในเอกสารประชาสัมพันธ์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูง (CPR) โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗-๐๙๙๙ ต่อ ๓๐๖๗๕ หรือ Email: cpr.ccit@gmail.com ตามวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก กนกศิลป์)

ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน

และการช่วยชีวิตขั้นสูง (CPR)

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๙๙ ต่อ ๓๐๖๗๕

Email : cpr.ccit@gmail.com



โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
“การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร
ต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง
ACLS Provider Renewal
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ACLS Provider Renewal หลักสูตร 1 วัน)



หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้ามาก่อน และสามารถเกิดขึ้นได้ในคนปกติทั่วไปที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจมาก่อน หรือไม่เคยตรวจมาก่อน ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและซับซ้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจได้ตลอดเวลา แพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้การรักษายาบาลผู้ป่วย รับผิดชอบในการรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ดังนั้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูง (CPR) สถาบันโรคทรวงอก ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นสูงหลักสูตร ต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS Provider Renewal สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ขึ้น เพื่อให้แพทย์และพยาบาลของสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ครบ 2 ปี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ครบ 2 ปี ได้รับการต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
- 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)
- 3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล ช่วยให้โรงพยาบาลมีความพร้อมและมีศักยภาพในการช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีพ
(CPR Training Center) อาคาร 8 ชั้น 5
สถาบันโรคทรวงอก

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์และพยาบาลภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) และ
ใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) จะหมดอายุ
ในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

จำนวน 1 วัน
ได้แก่ วันที่ 17 มกราคม 2566

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อน
หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท

ชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี
ชื่อบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถาบันโรค
ทรวงอก"

เลขที่บัญชี 108-0-26527-9

****ชำระเงินภายในวันที่ปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
ไม่รับชำระหน้างาน****

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านทางเว็บไซต์ www.ccit.go.th
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

วิธีการการสมัคร

สมัครเข้ารับการอบรมโดยการ
ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุนันทา จันทร์เจริญ (นันท)
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน
และการช่วยชีวิตขั้นสูง (CPR) สถาบันโรคทรวงอก
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30675

Email : cpr.ccit@gmail.com

โทรศัพท์มือถือ 081-575-8465

ตามวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)